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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um landanir á Vestfjörðum.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hve miklum afla var landað á Vestfjörðum tvö síðustu fiskveiðiár, skipt eftir sveitar-
félögum?

2. Hve mikill hluti þess afla var:
a. unninn á Vestfjörðum,
b. settur í gáma til útflutnings,
c. seldur til vinnslu í öðrum landshlutum?

Skriflegt svar óskast.


